



**ประกาศคณะกรรมการองค์การตลาด**  
**เรื่อง นโยบายการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม**  
**การปฏิบัติตามเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ประจำปี ๒๕๖๖**

---

ด้วยองค์การตลาด ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ในการขับเคลื่อนให้องค์การตลาดบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การตลาด จึงได้กำหนดนโยบายการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. คณะกรรมการองค์การตลาด ผู้อำนวยการองค์การตลาด และผู้บริหารระดับสูง กำหนดให้มีระบบการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง และผสมผสานการดำเนินการขององค์การประกอบด้านพนักงาน (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) ในเชิงบูรณาการ เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยง จัดให้มีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนให้ข้อมูลที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ และทันกาลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างสมดุล

๒. คณะกรรมการองค์การตลาด ผู้อำนวยการองค์การตลาด และพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบายการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ตามที่องค์กรตลาดกำหนด ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการวัดผลของระบบงาน และแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ต้องมีการสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศ การจัดสรรทรัพยากร และการสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

๓. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบูรณาการข้อมูล ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กับระบบสารสนเทศอื่นในองค์การตลาด และใช้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และทันต่อเวลา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมคิด จันทมฤก)

ประธานกรรมการองค์การตลาด